



Bảng hướng dẫn xử lý vết bẩn

Bảng này gồm các phương pháp làm sạch mà chúng tôi khuyên dùng đối với các vết bẩn thông thường trên vải Sunbrella®. Để có được kết quả tốt nhất, các vết bẩn cần được làm sạch ngay khi chúng xuất hiện. Với các vết bẩn khó giặt, có thể phải nhờ đến các công ty làm sạch chuyên nghiệp. Luôn xả vải thật kỹ sau khi làm sạch bằng các giải pháp dưới đây.

Vết bẩn	Khuyên dùng Các giải pháp làm sạch	Sản phẩm làm sạch có bán trên thị trường
Quả mọng	Kết hợp 1/4 muỗng nước rửa bát và 1/2 - 1 muỗng dấm trắng cho mỗi 1 gallon nước.	Chất làm sạch vải như Resolve®
Phân chim Nước sốt hoặc mù tạt Cà phê Cola Trứng (sống) Nước nho Sữa Trà	Cho 1/4 muỗng nước rửa bát cho mỗi gallon nước.	Chất làm sạch vải như Resolve®
Bia Vết đồ ăn Nước tiểu Vết nôn ói	Kết hợp 1/4 muỗng nước rửa bát và 1/3 chén dấm trắng cho mỗi gallon nước.	Chất làm sạch vải như Resolve®
Bơ Dầu mỡ xe Dầu Sơn ướm/khô (latex, dầu, sơn) Nước sốt salad Xi đánh giày (lông) Kem chống nắng Nước ép cà chua Nhựa cây	Dùng bột bắp như một chất hấp thụ, dùng cạnh thẳng để gạt bỏ chỗ bột thừa, làm sạch chỗ còn dư bằng nước rửa bát và nước.	Chất làm sạch vải như Resolve® hoặc chất tẩy dầu mạnh
Máu (khô)	Cho 1/4 muỗng nước rửa bát và 1/2 chén - 1 chén amoniac cho mỗi gallon nước.	Nước oxy già và chất tẩy vải như Resolve®
Vết than Vết bút chì	Hút chân không, sau đó làm sạch bằng 1/4 chén nước rửa bát cho mỗi gallon nước.	Chất làm sạch vải như Resolve®
Keo cao su	Xử lý bằng cồn isopropyl. Sau đó làm sạch bằng 1/4 chén nước rửa bát cho mỗi gallon nước.	Chất làm sạch vải như Resolve®
Sô cô la	Kết hợp 1/4 chén nước rửa bát và 1/2 chén nước oxy già cho mỗi gallon nước.	Chất làm sạch vải như Resolve®

Vết bẩn	Khuyên dùng Các giải pháp làm sạch	Sản phẩm làm sạch có bán trên thị trường
Bút chì màu	Xử lý bằng cồn isopropyl. Sau đó làm sạch bằng 1/4 chén nước rửa bát cho mỗi gallon nước.	Carbona™ Stain Devils cho mực và bút chì màu nước.
Mực (mực tàu, bút bi) Sơn móng tay	Xử lý bằng dung môi volatile (acetone 100%). Sau đó làm sạch bằng xà phòng và nước và rửa thật kỹ.	Chất làm sạch vải như Resolve®
Gi sắt	Xử lý bằng CLR® và xả thật kỹ.	Chất loại bỏ rỉ sét như CLR®
Kool-Aid	Cho 1/4 muỗng nước rửa bát cho mỗi gallon nước và xả thật kỹ.	Chất làm sạch vải như Resolve®
Nấm mốc	Cho 1/4 muỗng nước rửa bát và 1 chén chất tẩy cho mỗi gallon nước.	Không nên dùng chất tẩy rửa loại thông thường. Có thể cần tỷ lệ thuốc tẩy mạnh hơn khi bị nấm mốc nhiều.
Xi đánh giày (sáp)	Áp miếng sắt nóng có quần khăn. Dùng bột ngô rải lên trên vết bẩn để cho ngấm, loại bỏ phần bột ngô thừa bằng dụng cụ có cạnh thẳng, vệ sinh phần còn lại bằng nước rửa chén và nước.	Chất làm sạch vải như Resolve®
Sáp (nến)	Áp miếng sắt nóng có quần khăn. Xử lý bằng cồn isopropyl. Sau đó làm sạch bằng 1/4 chén nước rửa bát cho mỗi gallon nước.	Chất tẩy sáp như Carbona™ Stain Devils cho Keo, Nhựa thông và Sơn móng tay
Rượu vang	Kết hợp 1/4 chén nước rửa bát và 1/3 chén giấm trắng và 1/2 chén - 1 chén cồn isopropyl hoặc nước oxy già cho mỗi gallon nước.	Chất làm sạch vải như Resolve®

Sau khi tẩy sạch bằng các giải pháp được khuyến nghị, hãy xả thật kỹ vải và để khô tự nhiên.